

04/09/2024

## **Trường Columbia Middle và Lakeside High Đạt Danh Hiệu 'Trường Xuất Sắc' Danh Giá từ Hiệp Hội Phụ Huynh-Giáo Viên Quốc Gia**

Trường Columbia Middle School và Lakeside High School đã vinh dự nhận danh hiệu Trường Xuất Sắc năm 2023-2025 vì đã thúc đẩy mối quan hệ cộng tác chặt chẽ giữa gia đình và trường học, nâng cao trải nghiệm giáo dục và phúc lợi chung của tất cả học sinh.

Vào ngày 5 tháng 8, [Hiệp Hội Phụ Huynh-Giáo Viên Quốc Gia \(PTA\)](#) đã thông báo rằng hai trường thuộc DeKalb County School District (DCSD) này nằm trong số 319 trường và PTA trên toàn quốc cùng các trường thuộc Bộ Quốc Phòng tại Châu Âu nhận được danh hiệu này. Các trường học và PTA đã tham gia chương trình Trường Xuất Sắc của PTA Quốc Gia, bao gồm cam kết kéo dài một năm nhằm tăng cường mối quan hệ cộng tác giữa gia đình và trường học. Tiến Sĩ LaTroya Bishop, Trưởng Ban Liên Lạc về Sự Tham Gia của Phụ Huynh và Gia Đình tại Columbia Middle School, giải thích rằng danh hiệu Trường Xuất Sắc là một thành tựu quan trọng đối với nhà trường.

Tiến Sĩ Bishop cho biết: "Chúng tôi vô cùng vui mừng cho các bậc phụ huynh, học sinh và cộng đồng của mình". "Hơn 4.000 trường đã được trao danh hiệu này trên toàn quốc và chỉ có 16 trường ở Georgia. Trong số 16 trường đó, chỉ có hai trường ở Quận DeKalb, khiến điều đó trở nên đặc biệt hơn đối với chúng tôi và chúng tôi rất tự hào khi được vinh danh là một trường xuất sắc!"

Thành viên PTA của trường Columbia Middle Marsha Herring tin rằng Columbia xứng đáng nhận được vinh dự này.

"PTA của trường trung học cơ sở của chúng tôi đã làm rất tốt việc thu hút và duy trì sự tham gia của cộng đồng Quận DeKalb vào thành công của các học sinh", cô Herring cho biết. "Tôi đã tận mắt chứng kiến sự tận tâm và cam kết của PTA trong việc tạo ra sự khác biệt tại trường học và cộng đồng. Việc nhận được giải thưởng này là một thành tựu to lớn đối với PTA của chúng tôi."

Trong suốt cả năm, PTA và các trường học thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng trường học của họ đồng thời phát triển và thực hiện các kế hoạch để tăng cường sự tham gia của gia đình dựa trên Các Tiêu Chuẩn Quốc Gia về Mối Quan Hệ Cộng Tác giữa Gia Đình và Trường Học của PTA.

"Tại PTA, chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng quan hệ cộng tác giữa gia đình và trường học là rất quan trọng và thực sự cần tất cả chúng ta cùng nhau phối hợp để hỗ trợ thành công của học sinh và cải thiện các trường học của chúng ta", Yvonne Johnson, chủ tịch của PTA Quốc Gia chia sẻ.

"Chúng tôi rất vui mừng được vinh danh tất cả các trường học được chỉ định là Trường Xuất Sắc năm 2023-2025 vì cam kết của họ trong việc xây dựng mối quan hệ cộng tác giữa gia đình-trường

học mạnh mẽ, hiệu quả, đã và đang tiếp tục tạo ra tác động tích cực cho tất cả học sinh, gia đình và trường học của họ.”

Quản trị viên thuộc bộ phận tiếp xúc trực tiếp với các đối tác bên ngoài của Lakeside High School, Melanie Stockwell, cũng là thành viên của PTSA tại trường, cho biết không có gì bất ngờ khi Lakeside đạt được danh hiệu Trường Xuất Sắc Quốc Gia.

“Trong nhiều năm, PTSA của Lakeside đã tạo ra một cộng đồng thành viên năng động, hỗ trợ học sinh và giáo viên của chúng tôi”, cô Stockwell cho biết. “Tôi có thể thành thật nói rằng, với tư cách là một phụ huynh và một nhân viên, PTSA của Lakeside là một trong những lý do chính khiến Lakeside duy trì được sự thành công của mình. PTSA của chúng tôi thực sự giúp đoàn kết học sinh và nhân viên của chúng tôi lại như một gia đình.”

XXX